

ตาย ! เพราะ “กระแสไฟฟ้ารั่ว” จากโคมไฟสาธารณะ ... หน่วยงานได้รับผิด

โดย นายปกครอง

แสงสว่างจากโคมไฟริมถนน...

ช่วยให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการเดินทาง ... แต่หากอุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุด เช่น สายไฟฟ้าขาด กระแสไฟฟ้ารั่ว ฯลฯ ความสะดวกอาจเป็นความไม่ปลอดภัย

ดังเช่น คดีปกครองที่นายปกครองนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ ครับ

เป็นเรื่องราวของนายกนก ถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตบริเวณติดกับรั้วลวดหนามข้างทางเดิน จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวน พบว่า ใกล้บริเวณที่พบศพ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ติดกับเสาไฟฟ้าและปลายลวดสลิงที่ใช้ในการยึดเสาไฟฟ้ากับฐานพื้นดินถูกถอดออกและนำไปพาดไว้กับรั้วลวดหนามที่ใช้ล้อมรอบที่ดินว่างเปล่าริมถนน ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งของลวดสลิงยังคงยึดติดกับเสาไฟฟ้า ส่วนบน... ลวดสลิงมีรอยเกิดจากการอาร์คกันของสื่อนำกระแสไฟฟ้า...

หลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้รับปลดสวิตซ์ไฟสาธารณะต้นหม้อแปลงและตัดกระแสไฟฟ้า เพราะมีกระแสไฟฟ้ารั่วออกจากรถยนต์ยี่ห้อฐานโคมดวงโคมไฟไหลผ่านสายยึดโยงเสาไฟฟ้า

ทนายของนายกนก จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้เทศบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า **เทศบาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นกรกระทำละเมิดต่อนายกนก หน่วยงานของรัฐทั้งสองจึงต้องร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทนครับ**

โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลดังนี้

จากข้อเท็จจริงที่ได้มาจากบุคคลที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีอาญา พนักงานอัยการ และบุคคลที่เข้าไปถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนที่จะมีการแก้ไขระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เชื่อได้ว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่รั่วจากโคมไฟสาธารณะของเทศบาลผ่านรถยนต์ยี่ห้อฐานโคมไฟที่แตะกับสายลวดยึดเสาไฟฟ้าด้านบนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วลงสู่รั้วลวดหนาม เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าช็อตนายกนก

เทศบาล มีหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และโคมไฟสาธารณะเป็นทรัพย์สินของเทศบาล แต่ไม่ตรวจตราและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อมิให้ชำรุด

ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ และเป็นเจ้าของเสาไฟฟ้าและสายลวดสลิงยึดเสาไฟฟ้า เมื่อโคมไฟที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าทำด้วยคอนกรีตที่เป็นฉนวนไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจึงไม่สามารถไหลผ่านได้โดยตรง และโดยสภาพตามปกติแม้จะมีกระแสไฟฟ้ารั่วก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใด หากไม่มีสายลวดสลิงยึดเสาไฟฟ้าเป็นสื่อนำไฟฟ้า และหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตั้งลูกถ้วยที่เป็นฉนวนไฟฟ้าบนสายลวดสลิงตามมาตรฐานแล้ว กระแสไฟฟ้ารั่วก็จะเป็นอันตรายแก่บุคคลใดจนถึงแก่ชีวิต

การกระทำของเทศบาลและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นกรกระทำละเมิดต่อนายกนก ผู้ตาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๖๔/๒๕๕๙)

การจัดทำบริการสาธารณะ เทศบาลและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้มีเพียงอำนาจหน้าที่จัดให้มีไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่ที่จะต้องหมั่นตรวจตราและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามปกติเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนทั่วไปครับ (ปรึกษาคดีปกครองได้ที่ สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕)